



## กรมควบคุมโรค

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

### ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ท่านหัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ได้มาร่วมกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ทุกท่านล้วนมีจิตมุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองคุณแผ่นดิน และมีความยินดีที่จะประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โอกาสนี้ ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านได้กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บัดนี้ ข้าพเจ้า นางสาวชวินันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ส่งเสริมให้บุคลากรนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง สร้างข้าราชการที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง และยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ประพฤติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์จากความทุกข์ยากของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการเลือกปฏิบัติ และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี โดยปลูกฝังค่านิยม MOPH ให้กับบุคลากรทุกคน

และขอถวายสัจจะวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน และต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงสร้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป